
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2568  

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาล ฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  
2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาล ฯ อดุลย์   แวโวะ     
3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 1 ดาฮารี   ดอปอ  
4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 1 แวฮาซัน   แวหะยี  
5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 1 ไพศาล   ยะลาใด  
6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 1 กราซี   แวนะลัย  
7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 1 มะสดี   หะยียะปาร์  
8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 2 อุสมาน   สาแม  
9. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

10. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  
11. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 2 น าทัย   อินอ่อน  
12. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 2 นพดล   ดวงแก้ว  
13. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 3 สูเพียน   มายี  
14. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 3 อดุลย์   สามะ  
15. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 3      เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  
16. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 3      มูฮ าหมัดยากี   สามะ  
17. นายอิรฟาน    ดอเลาะ เลขานุการสภาเทศบาล ฯ อิรฟาน    ดอเลาะ  

 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 
1. นายอนันต์    ฮะ สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 2 -  
2. นายอุสมาน  มะแซ สมาชิกสภา ฯ  เขตท่ี 3 -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/รายชื่อ... 



-2- 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายเสรี   เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี ฯ เสรี    เรืองกาญจน์  
2. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรี ฯ อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   
3. นางรัชนี  กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรี ฯ รัชนี  กาญจนานุชิต  
4. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม  
5. นายอับดุลการิม  กรียอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ อับดุลการิม  กรียอ   
6.  นางสาวรุ่งฤดี   ตั้งอนุตรกุล    รองปลัดเทศบาลฯ รุ่งฤดี   ตั้งอนุตรกุล     
7. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นงเยาว์   ไชยมณี  
8. นางสาวอรนงค์  สิริกุลวิตรา ผู้อ านวยการกองคลัง อรนงค์  สิริกุลวิตรา  
9. นายสสิกร   ยีเส็น ผู้อ านวยการกองช่าง สสิกร   ยีเส็น  

10. นายมุกตาร์   มายิ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ มุกตาร์   มายิ  

11. นายอับดุลรอฟิด  หะยีดือเระ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ อับดุลรอฟิด   หะยีดือเระ  

12. นายภูวนาถ   พรหมยอด ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ ภูวนาถ   พรหมยอด  

13. นางสาวทัศนีย์   แก้วน้อย นิติกร ช านาญการ ทัศนีย์   แก้วน้อย  

14. นายฮัฟฟาน   ลือแมะ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ฮัฟฟาน  ลือแมะ  

15. นายภานุเดช   สือนอ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ภานุเดช  สือนอ  

16. นางสาวโนรีนา  กามา  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา โนรีนา  กามา  

17. นางดารารัตน์  สุวรรณมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ดารารัตน์  สุวรรณมณี  
18. นายบาซิร   สีปูเตะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน บาซิร   สีปูเตะ  
19. นางสาวรุสมีณี  เซะบากอ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ รุสมีณี  เซะบากอ  

 

 

 

หมายเหตุ  ผู้มาประชุม    17     คน  ผู้ไม่มาประชุม          2 คน 
  ผู้ลาประชุม    -          คน  ผู้เข้าร่วมประชุม          19 คน 
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เปิดประชุม เวลา   10.00  น. 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ  บัดนี ้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและมีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  อยู่ในที่ประชุม ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ฯ 
    ได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ   

นายอบัดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ พนักงานเทศบาล ฯ และผู้เข้าร่วม            
ประธานสภาเทศบาล ฯ  ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาล ฯ   

ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) 
สมัยที่  1 (ครั้งที่  1) ประจ าปี 2568 วันที่  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2568         
เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    1.1 แนะน าตัวเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  
ประธานสภาเทศบาล ฯ    - นายอับดุลการิม  กรียอ   เชิญครับ 

นายอับดุลการิม  กรียอ  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลการิม  กรียอ

ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ ขอบคุณครับ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์      1.2 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่โอนย้ายมาใหม่  
ประธานสภาเทศบาล ฯ และได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งใหม่ 

- นายมุกตาร์  มายิ    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 
   - นายอับดุลรอฟิด  หะยีดือเระ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ 
   - นายภูวนาถ   พรหมยอด ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ฯ 
   - นายภาณุเดช   สือนอ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   - นายฮัฟฟาน   ลือแมะ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   - นางสาวโนรีนา   กามา    ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   - นางดารารัตน์  สุวรรณมณี  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 - นางสาวรุสมีณี  เซะบากอ ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

ขอให้แนะน าตัวเป็นรายบุคคล เชิญครับ 

นายมุกตาร์  มายิ    เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ และผู ้ เ ข้า ร่ว มประชุม  ที ่ เ ค า รพ  ทุกท่าน  กระผม นายมุกตาร์  มายิ          

ไดร้ับแต่งตั้งในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ขอบคุณครับ 

นายอับดุลรอฟิด  หะยีดือเระ เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม ที่ เคารพทุกท่าน  กระผม นายอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ 

ไดร้ับแต่งตั้งในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ ขอบคุณครับ 

นายภูวนาถ   พรหมยอด  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  และผู้ เข้าร่วมประชุม ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายภูวนาถ  พรหมยอด

ไดร้ับแต่งตั้งในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขอบคุณครับ 
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นายภาณุเดช   สือนอ  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  และผู้ เ ข้าร่วมประชุม  ที่ เ คารพทุกท่าน  กระผม นายภาณุเดช   สือนอ    

ไดร้ับแต่งตั้งในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ขอบคุณครับ 

นายฮัฟฟาน   ลือแมะ  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  และผู ้ เ ข้า ร่วมประชุม  ที ่ เ คารพทุกท่าน  กระผม นายฮัฟฟาน   ลือแมะ  

ไดร้ับแต่งตั้งในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขอบคุณครับ 

นางสาวโนรีนา   กามา    เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และผู ้ เ ข้า ร่วมประชุม  ที ่ เ คารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวโนรีนา   กามา      

ไดร้ับแต่งตั้งในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ขอบคุณค่ะ 

นางดารารัตน์  สุวรรณมณี เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และผู้ เ ข้าร่วมประชุม  ที่ เคารพทุกท่าน  ดิฉัน นางดารารัตน์  สุวรรณมณี      

ไดโ้อนย้ายมาปฏิบัติงานในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ขอบคุณค่ะ 

นางสาวรุสมีณี  เซะบากอ  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ที่ เ คารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวรุสมีณี  เซะบากอ      

ไดร้ับแต่งตั้งในต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ ขอบคุณค่ะ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    ขอขอบคุณทุกท่านครับ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ 
นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    1.3 ขอแจ้งให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับทราบ เรื่อง ศูนย์บริการและ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา     

หมู่ที่ 6 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพ่ือจัดท าเป็นแปลงสาธิต 
การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรต าบลสะเตงนอก พ้ืนที่ 5 ไร่ (ของหน่วยงาน    
กองสวัสดิการสังคม)  

นายอิรฟาน  ดอเลาะ เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ ส าหรับ เรื่องศูนย์บริการและถ่ายทอด 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา หมู่ที่ 6 

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพ่ือจัดท าเป็นแปลงสาธิต การเรียนรู้
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลสะเตงนอก พ้ืนที่ 5 ไร่ ขอให้น าไปพิจารณาในระเบียบ    
วาระท่ี 6   

   ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    - ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม   
ประธานสภาเทศบาล ฯ  สภาสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2567 วันที่ 12 เดือน ธันวาคม      

พ.ศ. 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว เพ่ือให้ท่าน
สมาชิ กสภา เทศบาล  ฯ ได้ ตรวจสอบความถู กต้ องแล้ ว  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิกสภา
เทศบาล ฯ ท่านใด มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม     
ครั้งที่แล้ว ขอโปรดยกมือ หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ   

/นาย... 



-5- 
 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด   

ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567   
โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม ฯ  
โปรดยกมือ  
 

   มติที่ประชุม   - ให้การรับรองรายงานการประชุม             15     เสียง 
    - ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม    -       เสียง 
    - งดออกเสียง               1      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 
นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -ไม่มี- 
ประธานสภาเทศบาล ฯ                                                                                                                                                                   

   มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ -ไม่มี- 
ประธานสภาเทศบาล ฯ    
   มติที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ญัตติที่เสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ประธานสภาเทศบาล ฯ  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรี ฯ) 

- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นายกเทศมนตรี ฯ  และผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม  ทุ กท่ าน  ญัตติที่  5 .1  เพื่ อพิ จารณาขออนุ มัติ              

โอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
1. ขอโอนลดงบประมาณ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง       
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต        
เสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยไชยสุวรรณ หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 1,599,300 
บาท ขอโอนลด จ านวน 931,500 บาท             
- เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป         
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณ
ตั้งไว้ 4,724,100 บาท โอนเพิ่มจ านวน 900,000 บาท  
- และโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร       
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปั้มน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 
1 เครื่อง จ านวนเงิน 31,500 บาท  

 
 

/2.ขอโอน... 
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2. ขอโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป        
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 7,824,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 16,000 บาท  
- เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์  หรื อ อิ เล็กทรอนิกส์     
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง        
จ านวนเงิน 16,000 บาท  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27   
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ 5.1 
ของหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล หรือไม ่โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน   15   เสียง 

    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน     -    เสียง 

      - งดออกเสียง     จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ และตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามญัตติที่ 5.1 ของหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี ฯ รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรี ฯ) 
- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นายกเทศมนตรี ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วยผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล เป็นผู้ เสนอ

ญัตตินี้แทน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผมไปราชการนอกพ้ืนที่ และในวันนี้    
ผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล ไปประชุมที่จังหวัด ดังนั้นผมจึงขออนุญาตชี้แจง
ด้วยตนเองครับ ญัตติที่ 5.2 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยขอโอนลด
งบประมาณ จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปหมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

/ หมวด... 
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      หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้น าหมู่บ้าน
และผู้น าชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 20,000 
บาท  
- เพื่อขอโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
งบลงทุน  หมวดค่ าครุภัณฑ์  ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ หรื อ อิ เล็ กทรอนิกส์           
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง       
จ านวนเงิน 20,000 บาท ของหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27   
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็ นชอบอนุมั ติ ให้ โ อน งบประมาณ  ตามญัตติ ที่  5 .2  ของหน่ ว ยง าน              
ส านักปลัดเทศบาล หรือไม่ โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด         
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง     จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 5.2 
ของหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรี ฯ) 

- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นายกเทศมนตรี ฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ญัตติที่  5.3 เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอน

งบประมาณในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2568 โดยขอโอนลดงบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ     
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 
3,000 บาท - เพื่อขอโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บล็อกไฟฟ้าไร้สาย จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
8,000 บาท โอนเพิ่มจ านวน 3,000 บาท ของหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล  

/-ตาม... 



-8- 
 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27   
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็ นชอบอนุมั ติ ให้ โ อน งบประมาณ  ตามญัตติ ที่  5 .3  ของหน่ ว ยง าน              
ส านักปลัดเทศบาล หรือไม่ โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด         
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง      จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 5.3 
ของหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี ฯ รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรี ฯ) 
- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นายกเทศมนตรี ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วยผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล เป็นผู้เสนอ

ญัตตินี้แทน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผมไปราชการนอกพ้ืนที่ และในวันนี้    
ผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล ไปประชุมที่จังหวัด ดังนั้นผมจึงขออนุญาตชี้แจง
ด้วยตนเองครับ ญัตติที่  5 .4 เพื่ อพิจารณาขออนุ มัติ โอนงบประมาณ            
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568            
โดยขอโอนลดงบประมาณ จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬานันทนาการ งบลงทุน ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง 
ต่าง ๆ โครงการปรับปรุงและต่อเติมสนามกีฬาในพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก          
ขอโอนลด จ านวน 50,000 บาท  

และขอโอนลดงบประมาณ จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     
งานกีฬานันทนาการ งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอโอนลด จ านวน 50,000 บาท 
- เพื่อขอโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     
งานกีฬานันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 985,000 
บาท คงเหลือ 733,000 บาท  โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 100,000 บาท 
งบประมาณ หลังโอนเพ่ิม 833,000 บาท ของหน่วยงาน กองการศึกษา ฯ  

/-ตาม... 
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27   
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็ นชอบอนุมั ติ ให้ โ อน งบประมาณ  ตามญัตติ ที่  5 .4  ของหน่ ว ยง าน               
กองการศึกษา ฯ หรือไม่ โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด         
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง      จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 5.4 
ของหน่วยงาน กองการศึกษา ฯ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน           
ประธานสภาเทศบาล ฯ สิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายเรียบบึงบือยอ บ้านลางา     

หมู่ที่ 5 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
 (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี ฯ รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรี ฯ) 
- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นายกเทศมนตรี ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วยผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล เป็นผู้เสนอ

ญัตตินี้แทน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผมไปราชการนอกพ้ืนที่ และในวันนี้    
ผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล ไปประชุมที่จังหวัด ดังนั้นผมจึงขออนุญาตชี้แจง
ด้วยตนเองครับ ญัตติที่ 5.5 เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบ
ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสาย เรียบบึงบือยอ    
บ้านลางา หมู่ที่  5  ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา          
ขอให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ด าเนินการตรวจสอบพร้อมลงนาม ในบันทึก     
การส่งมอบ – รับมอบ รายการทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ดังนี้  
1. ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 0.800 กิโลเมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ของหน่วยงาน กองช่าง                   
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

 
/นาย... 
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นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็นชอบอนุมัติ ตามญัตติที่ 5.5 ของหน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ    
และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติ     จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติ    จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง      จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ ตามญัตติที่ 5.5 ของหน่วยงาน 
กองช่าง 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์ 5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล ฯ   (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี ฯ) 
    - เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นายกเทศมนตรี ฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ญัตติที่ 5.6 มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
เครื่องพิมพ ์ของหน่วยงาน กองสาธารณสุข ฯ                   

  

ค าชี้แจงเดิม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องพิมพ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
16,000 บาท 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    

ข้อ 29  
จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

 เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ฯ ตามญัตติที่ 5.6 ของหน่วยงาน              
กองสาธารณสุข ฯ หรือไม่ โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด         
ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

 
 

/มติ... 
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มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ฯ      จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ฯ   จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง          จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ฯ      
ตามญัตติที่ 5.6 ของหน่วยงาน กองสาธารณสุข ฯ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ประธานสภาเทศบาล ฯ (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี ฯ รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรี ฯ) 
- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
นายกเทศมนตรี ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วยผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล เป็นผู้เสนอ

ญัตตินี้แทน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผมไปราชการนอกพ้ืนที่ และในวันนี้    
ผมได้มอบหมายให้รองศรัณย์พล ไปประชุมที่จังหวัด ดังนั้นผมจึงขออนุญาตชี้แจง
ด้วยตนเองครับ ญัตติที่ 5.7 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย   
เป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 โดยขอโอนลดงบประมาณ จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 3 ,012,000 บาท       
ขอโอนลด จ านวน 30,000 บาท             
- เพื่อขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์  จ านวน 1 ชุด  จ านวนเงิน 30,000 บาท            
ของหน่วยงาน กองสาธารณสุข ฯ  

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27    
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ 5.7 
ของหน่วยงาน กองสาธารณสุข ฯ หรือไม่ โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

 
 
 

/มติ... 
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มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง     จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามญัตติที่ 5.7 ของหน่วยงาน กองสาธารณสุข ฯ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี ฯ) 

- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   ขออนุญาตให้รองรัชนี ชี้แจงแทนครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ   

นางรัชนี  กาญจนานุชิต  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
รองนายกเทศมนตรี ฯ และผู้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม  ทุ กท่ าน  ญัตติที่  5 .8  เพื่ อพิ จารณาขออนุ มัติ              

โอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2568 โดยขอโอนลดงบประมาณ จากแผนงานบริหารงานทั่วไป         
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 
20,000 บาท  

- เพื่อขอโอนเพิ่มงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง       
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์        
All in one ส าหรับส านักงาน จ านวนเงิน 20,000 บาท ของหน่วยงาน        
กองคลัง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณค่ะ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 5.9 ของหน่วยงาน กองคลัง 
หรือไม ่โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง     จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 5.9 
ของหน่วยงาน กองคลัง 

 /นาย.. 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ 5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ  (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี ฯ) 

- เชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   ขออนุญาตให้รองรัชนี ชี้แจงแทนครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  

 
นางรัชนี  กาญจนานุชิต  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
รองนายกเทศมนตรี ฯ และผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม  ทุ กท่ าน  ญัตติที่  5 .9  เพื่ อพิ จารณาขออนุ มัติ             

โอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2568 โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้ าง  งบลงทุน ค่ าที่ ดิ น             
และสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยหลังวัดตรีมิตร 1 หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 
3,080,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 3,000,000 บาท  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้ าง  งบลงทุน ค่ าที่ ดิ น             
และสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน    
ซอยไชยสุวรรณ หมู่ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 1,599,300 บาท ขอโอนลด จ านวน 
200,000 บาท 

- เพื่อขอโอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 3,200,000 บาท ในแผนงานบริหาร        
งานทั่ ว ไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุ งรักษา          
และซ่อมแซม ของหน่วยงาน กองคลัง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27   
จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมสภา ฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณค่ะ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 5.9 ของหน่วยงาน กองคลัง 
หรือไม ่โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน   15   เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ   จ านวน     -    เสียง 
      - งดออกเสียง     จ านวน    1    เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามญัตติที่ 5.9 
ของหน่วยงาน กองคลัง  

 
/นาย... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์ 5.10 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติการถอนคืนเงินรายรับค่าธรรมเนียม           
ประธานสภาเทศบาล ฯ  จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 11 แปลง  
    (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี ฯ) 
    - ขอเชิญครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   ขออนุญาตให้รองรัชนี ชี้แจงแทนครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  

นางรัชนี  กาญจนานุชิต  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
รองนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ญัตติที่ 5.10 เพื่อพิจารณาขออนุมัติการถอนคืน

เงินรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จ านวน 11 แปลง ดังนี้ 
1. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นายกูเปาซัน  สุริยะสุนทร  เป็นจ านวนเงิน  30,819 บาท 
2. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นายกูเปาซัน  สุริยะสุนทร  เป็นจ านวนเงิน  30,819 บาท 
3. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นายกูเปาซัน  สุริยะสุนทร  เป็นจ านวนเงิน  99,000 บาท  
4. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นางแน่งน้อย  ดินสมุทร  เป็นจ านวนเงิน  1,755 บาท 
5. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นายสารพัน  สาและเร๊ะ  เป็นจ านวนเงิน  2,985 บาท 
6. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นางสาวพาตีเมา๊ะ  สาอ๊ะ  เป็นจ านวนเงิน  57,152 บาท 
7. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นางวิภารัตน์  ศักดิษฐานนท์  เป็นจ านวนเงิน  1,681 บาท 
8. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นางสาวสากีน๊ะ  จินตรา  เป็นจ านวนเงิน  2,361 บาท 
9. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ให้แก่ นางสาวอัสรีนา  สุรินทะ  เป็นจ านวนเงิน  26,838 บาท 
10.ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้แก่ นางสาวขนิษฐา  ศิริธรรม  เป็นจ านวนเงิน  15,816 บาท 
11.ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้แก่ นางสาวขนิษฐา  ศิริธรรม  เป็นจ านวนเงิน 17,296 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 286,522 บาท (เงินสองแสนแปดหม่ืนหกพันห้าร้อย    
ยี่สิบสองบาทถ้วน) ของหน่วยงาน กองคลัง  
 

 
 
 

/- ตาม... 



-15- 
 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
ห ม ว ด  9  ก า ร ถ อ น คื น เ งิ น ร า ย รั บ แ ล ะ ก า ร จ า ห น่ า ย ห นี้ สู ญ                            
ข้อ  105  วิ ธี ปฏิบั ติ ก า รถอนคืน เ งิ น รายรั บ  (2 )  ขอเ งิ นคืนภายหลั ง               
จากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายขาด    
เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 
จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณา ขอบคุณคะ่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ   หากไม่มี เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ    เรียน ประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหาร ฯ และสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพ ทุกท่าน             
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เมื่อองค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด

เห็ นชอบอนุมั ติ ใ ห้ ถอนคืน เ งิ น ร ายรั บค่ า ธ ร รม เนี ยมจดทะ เบี ยนสิ ทธิ      
 และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 11 แปลง ตามญัตติที่ 5.10 
ของหน่วยงาน กองคลัง หรือไม่  โปรดยกมือ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ         
ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบอนุมัติให้ถอนคืนเงินรายรับ ฯ   จ านวน  15  เสียง 
    - ไม่เห็นชอบอนุมัติให้ถอนคืนเงินรายรับ ฯ จ านวน   -    เสียง 
      - งดออกเสียง     จ านวน   1   เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ถอนคืนเงินรายรับค่าธรรมเนียม   
จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 11 แปลง     
ตามญัตติที่ 5.10 หน่วยงาน กองคลัง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีเรื่อง อ่ืน ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ  
ประธานสภาเทศบาล ฯ  เชิญเลขานุการสภา ฯ 

นายอิรฟาน  ดอเลาะ เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ ส าหรับ เรื่องศูนย์บริการและถ่ายทอด 
เลขานุการสภาเทศบาล ฯ  เทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอใช้พ้ืนที่สนามกีฬา หมู่ที่ 6 

ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพ่ือจัดท าเป็นแปลงสาธิต การเรียนรู้
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลสะเตงนอก พ้ืนที่ 5 ไร่  นั้น ขอให้ผู้อ านวยการ           
กองสวัสดิการสังคม ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมด้วยครับ 

นายภูวนาถ   พรหมยอด  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  และผู้ เข้าร่วมประชุม ที่ เคารพทุกท่าน กระผม นายภูวนาถ  พรหมยอด 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสั งคม ในส่วนของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดตั้งตามอ านาจหน้าที่        
และเป็นภารกิจการถ่ายโอนอ านาจจากกระทรวงเกษตร ซึ่ ง ศูนย์บริการ         
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรก็จะมีตัวแทนจากหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นเกษตร
อาสาและก็มีการคัดเลือกประธาน ในการด าเนินการ และคณะกรรมการก็ได้        

 
/ มีมติ... 
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มีมติในที่ประชุมว่าอยากให้มีศูนย์การเรียนรู้การเกษตรส าหรับพ่ีน้องชาวต าบล   
สะเตงนอก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. ส่งเสริมองคค์วามรู้ด้านเกษตร 
2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ 
4. สนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน 
5. สร้างเครือข่ายและชุมชนเกษตรกร 
6. กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

ในส่วนนี้คณะผู้บริหารก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน            
ก็มีภาคส่วนที่ 1 เรื่องของพลังงาน ก็จะมีการจัดท าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพราะว่าเราได้ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ      
และกลุ่มสตรี ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ข้าวเกรียบ กรือโป๊ะ ใยกล้วยจักสาน 
เพราะบ้านเราฝนตกบ่อยเลยต้องการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงาน      
และในภาคส่วนที่ 2 เรื่องการพัฒนาระบบเกษตรสมาร์ทฟาเมอร์ ซึ่งในส่วนนี้     
ท่านนายก ฯ ได้ร่วมประชุมกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
ทางมหาวิทยาลัย ก็จะน านวัตกรรมเรื่องของการสั่งการด้วยระบบโทรศัพท์มือถือ 
โดยใช้ดาวเทียมในการประมวลผลสภาพดินฟ้าอากาศ และในส่วนที่ 3 ได้เรียนรู้
ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน เมื่อปีที่แล้วเราได้ท าร่วมกับพัฒนาที่ดิน          
มาปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใช้โดโลไมล์ปรับปรุงค่า HP ของดินให้เป็นกลาง     
โดยได้รับโดโลไมล์มาจากพัฒนาที่ดิน จ านวน 21 ตัน ในส่วนที่ 4 คือ ทางเกษตร
อ าเภอจะได้เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้ท าเกษตรแบบยั่งยืนครับ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์   ตามท่ี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจง เราก็ขอให้ด าเนินการเป็นรูปธรรม 
นายกเทศมนตรี ฯ  ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทางเทศบาลจึงขอยกพ้ืนที่ จ านวน 5 ไร่   

เพ่ือด าเนินการในส่วนของศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ฯ ต่อไป จึงแจ้งให้          
ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบครับ ต่อไปเรื่องที่ 2 ตามที่วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา 
(วสส.) ได้ส่งหนังสือขอด าเนินการใช้พ้ืนที่สนามกีฬาของเทศบาล เพ่ือสร้าง
วิทยาลัยสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยน านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยมาอยู่ที่นี่ 
เนื่ องจากวิทยาลัย เดิมที่ อยู่ ใกล้ โรงพยาบาลยะลา  มีประชากรเ พ่ิมขึ้ น                
จึงขอมาปรึกษาหารือกับทางสภาเทศบาลเพ่ือแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว 
ว่ามีแนวทางความคิดเห็นอย่างไร โดยผมจะน าความคิดเห็นของสภาเทศบาล     
ไปหารือกับจังหวัด และทางวิทยาลัยสารธารณสุขต่อไปครับ 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเท ศบาล ฯ        
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขตที่ 1 และผู้เข้าร่วมประชุม ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี             

ทั้ง 2 ประเด็นผมก็เห็นด้วยครับ โดยประเด็นที่ 1 เรื่องศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ขอใช้พ้ืนที่ 5 ไร่ ก็เห็นด้วยครับ แต่ว่าต้องท าให้ได้จริง ๆ 
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้จริง ๆ ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาดูงานของชาว
ท้องถิ่น และให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานในพ้ืนที่เราได้จริง ประเด็นที่ 2   
ก็เห็นด้วยกับท่านนายก ฯ ครับ การสร้างวิทยาลัยสาธารณสุขในพ้ืนที่ก็เป็นสิ่งที่ดี 

/แต่.... 
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แต่มีความห่วงใยในเรื่องความชัดเจนของงบประมาณของทางวิทยาลัยสาธารณสุข
ที่จะสร้างในพ้ืนที่ ว่าจะสร้างเมื่อไหร่ ปีไหน งบประมาณเท่าไหร่ ก็มีความกลัว
เหมือนหลาย ๆ หน่วยงาน ที่ เราได้ให้ไปแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการอะไรเลย    
สุดท้ายเราจะเอาพ้ืนที่กลับก็ไม่ได้ ก็ขอฝากท่านนายก ฯ ไปยังวิทยาลัยสาธารณสุข 
ด้วยความห่วงใยของพวกเราครับ  

นายมุกตาร์  มายิ    เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ และผู ้ เ ข้า ร่ว มประชุม  ที ่ เ ค า รพ  ทุกท่าน  กระผม นายมุกตาร์  มายิ          

ในฐานะที่ เป็นผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ ที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแล       
สนามกีฬา จึงขอความชัดเจนว่าจะด าเนินการในบริเวณใดของสนามกีฬาครับ 

นายเดะซามัน  ยูโซ๊ะ เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขตที่ 3 และผู้เข้าร่วมประชุม ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเดะซามัน  ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา

เทศบาล ฯ เขตที่ 3 ขอเสริมของ สท.แวฮาซัน ครับ กรณีที่ส่งมอบพ้ืนที่ไปแล้ว   
ให้เราท าสัญญากรณีที่ทางเทศบาลจะขอใช้พ้ืนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น       
ได้หรือไม่  

นายอดุลย์  แวโว๊ะ เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
รองประธานสภาเทศบาล ฯ และผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม  ที่ เ คารพ ทุ กท่ าน  ก ระผม  นายอดุ ลย์   แว โ ว๊ ะ               

รองประธานสภาเทศบาล ฯ ขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านครับ เรื่องที่มาของ       
การได้มาซึ่งที่ดินสนามกีฬาแห่งนี้ เพ่ือการพิจารณาต่อไป ที่ดินนี้เริ่มแรกได้ซื้อมา 
จ านวนประมาณ 16 ไร่ ในปี 57 และซื้ อมาเรื่อย ๆ และต่อมาในปี 58          
ได้มีโครงการสร้างสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งที่ดินไม่เพียงพอต่อการสร้างสนามกีฬา    
เราจึงซื้อที่ดินมาเรื่อย ๆ เพ่ือรองรับสนามกีฬา ซึ่งปีนั้นเราไม่มีงบประมาณ       
ในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้กับประชาชน เราได้ทุ่มงบประมาณเพ่ือสร้าง
สนามกีฬาระดับจังหวัด ซึ่งปีนั้น ผมก็โดนชาวบ้านโจมตีอย่างหนัก และก็ให้ทาง
เทศบาลคิดด้วยครับว่า เมื่อส่งมอบให้แล้วเทศบาลจะได้อะไรจากการส่งมอบนั้น
บ้างครับ    

นายมะสดี  หะยียะปาร์          เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขตท่ี 1 และผู ้ เ ข้าร่วมประชุม  ที่ เ คารพ ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์         

สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขตที่ 1 ขอสอบถามกองช่างเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ถนนช ารุดในเขต หมู่ที่ 8 ใกล้กูโบร์ และทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบอร์เส้ง      
จึงขอฝากกองช่างด้วยครับ 

นายสสิกร  ยีเส็น   เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ    
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผมจะให้กองช่างด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในระยะสั้น ๆ ก่อนครับ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด มีเรื่อง อ่ืน ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ เมื่อไม่มี   
ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าประชุมในวันนี้  หากมีข้อผิดพลาด ก็ต้องขออภัยด้วยครับ     
     ขอปิดประชุมครับ    

ที่ประชุม   - รับทราบ 
/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม        เวลา  12.00  น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายอิรฟาน  ดอเลาะ) 

                                                      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยท่ี 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2568  
ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

******************** 
 

1. ต้นเรื่อง 
  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  
(สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 

2. ข้อเท็จจริง / ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฯ 
ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันอังคาร ที ่  11   เดือน  มีนาคม     พ.ศ.  2568   เวลา  10.30 น. – 12.00 น.      
ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวน   18   หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามที่ได้มีการ
ประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33     
 

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก          
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายมะสดี   หะยียะปาร์) 
       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงชื่อ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงชื่อ)                  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 
      (นายอนันต์   ฮะ) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 
 
 
 
 

  


